

มาลัยสาร



ประภังคนันท์ ประดิษฐ์ศิลป์

ปีที่ 39 ฉบับที่ 77 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553



เพราะเราเคยผูกพันกันมาก่อน

เคยช่วยเหลือเอื้ออาทรหลายสถาน

เมื่ออยู่ไกลใจห่างหาคอดกาด

อยากสืบสานสายใยให้เหมือนเดิม

วันนี้ SRU รู้ใจนัก

มาเยี่ยมกรายหมายสมัครมิตรพูนเพิ่ม

นครฯพร้อมโอบเอื้อจนเจือเจิม

มอรักเสริมสมานจิตมิตรไมตรี

หวังว่าเราจะร่วมงานประสานกิจ

พลังเสริมเติมชีวิตพิสิฐศรี

สร้างสังคมสุขเกษมและเปรมปรีดี

นครฯยินดีต้อนรับกระชับมิตร

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

(เรื่องของ E-mail ต่อจากหน้า 3)

E-mail ให้กับภรรยา แต่เขาเกิดพิมพ์ E-mail address ของภรรยาผิดไปและได้ทำการส่ง E-mail นั้นไป โดยที่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่าจะเกิดผลผิดพลาดอย่างมหันต์

ในขณะนั้นเดียวกันที่ในเมืองฮัตตัน มีแม่ม่ายคนหนึ่งเพิ่งจะกลับจากพิธีฝังศพสามี เธอตัดสินใจเข้าไปตรวจดู E-mail โดยหวังว่าจะมีข้อความแสดงความเสียใจจากญาติ ๆ และเพื่อนฝูงส่งมาให้กำลังใจ หลังจากเธอได้อ่านข้อความจาก E-mail จบลง เธอก็หมดสติล้มลงทันที ลูกชายของเธอก็วิ่งเข้ามาในห้อง เห็นแม่นอนนิ่งคา้างอยู่ที่พื้น โดยสายตาได้ข้อมองไปที่จอ คอมพิวเตอร์ ลูกชายได้เห็นข้อความใน E-mail เขียนไว้ว่า

To : ภรรยาที่รักของผม

Subject : ผมถึงเรียบร้อยแล้วนะ ไม่ต้องเป็นห่วง!

Date : 09 มีนาคม 2001

ผมรู้ว่า คุณจะต้องแปลกใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับข่าวนี

ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ด้วยละ และพวกเราได้รับอนุญาตให้ส่ง E-mail

ถึงคนที่เรารักได้หนึ่งคน ผมเพิ่งจะมาถึง และ Checked in เรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว เพื่อรอต้อนรับคุณที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้

รัก...คิดถึงเสมอ....รีบมาละ.....พวกเรารออยู่นะ

ปล. ถ้าให้ผมรอคุณนาน คุณยังไม่มาหาผมสักที คืนนี้ผมจะไปรับคุณเองละนะที่รัก

เป็นไงบ้างครับเรื่อง E-mail ผิดพลาดนี้ เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าสนุกๆเท่านั้น แต่ก็ป็นข้อคิดทำให้มองเห็นว่าเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ด้านเดียวเสมอไป ทางที่ดีหากเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้เราควรที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน อาจตรวจสอบทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อความถูกต้องหากเป็นเรื่องสำคัญๆ

นิเทศศาสตร์จัดโครงการ

“นิเทศศาสตร์ปันน้ำใจคนไร้ที่พึ่งบ้านสิชล”

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ ปี 4 จัดโครงการ “นิเทศศาสตร์ปันน้ำใจคนไร้ที่พึ่งบ้านสิชล ครั้งที่ 2” ในวันที่ 18 กันยายน 2553 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้บ้านสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอก เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีม และได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมท้องถิ่น พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่องของ E-mail

พงศ์ศักดิ์ ดังขนิญโย

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารด้วย E-mail เป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสารกันแทนจดหมายธรรมดาทางไปรษณีย์ และโทรเลขซึ่งปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว เพราะสะดวกในการใช้และรวดเร็วมากเพียงส่งข้อความไม่ถึง 5 นาที ก็สามารถส่งไปยังผู้รับได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเสียค่า

ใช้จ่าย และยังสามารถแนบไฟล์ภาพ บทความและข้อมูลต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากในระดับหนึ่ง พร้อมกับสามารถส่ง E-mail ครั้งเดียวได้หลายคน ด้วยเหตุนี้ E-mail จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ใครไม่มี E-mail ใช้กลายเป็นคนล้าสมัย ในนามบัตรของแต่ละคนก็มีชื่อ E-mail ปรากฏอยู่ด้วย บางคนจึงมีชื่อ E-mail ใช้หลายชื่อ และมีใครหลายคนที่มีเมื่อพิมพ์งานของตนเองเสร็จ หรือภาพถ่ายต่างๆ ส่งไปเก็บไว้ใน E-mail ของตนเองเพราะสามารถเรียกใช้ได้สะดวก หรือเป็นวิทยากรที่โดนเก็บข้อมูลจากแผ่นที่เก็บไว้เกิดมีปัญหา หรือลืมนำข้อมูลติดตัวไปด้วยก็สามารถเรียกใช้จาก E-mail ได้ทันที

นอกจากนี้ในระบบการเรียนการสอนปัจจุบันนักศึกษาสามารถติดต่อ ส่งงาน หรือสอบถาม และนัดหมายกับอาจารย์ทาง E-mail ได้แทนการติดต่อทางโทรศัพท์ ซึ่งอาจารย์บางท่านจะไม่รับการติดต่อกับนักศึกษาทางโทรศัพท์ หรือในกรณีที่ผู้อ่านได้อ่านบทความหรืองานอื่นๆ จากนักเขียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี E-mail แนบไว้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แม้จะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตาม หากผู้ทรงคุณวุฒิคนนั้นให้ความสำคัญก็จะตอบ E-mail กลับมาทันทีโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะให้ความสำคัญอย่างมากและตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ผู้เขียนเองงานวิจัยเฉพาะสาระสังเขปจึงถามท่านไปว่าจะสามารถหาฉบับเต็มอ่านได้อย่างไร จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับจากท่าน ในขณะที่ผู้เขียนได้ติดต่ออาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่อ Bako ทาง E-mail ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวโรมาเนีย ท่านได้ทำวิจัยเรื่องที่คุณเขียนสนใจเช่นกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่าทกรรม ICT โดยเขียนเป็นบทความลงในวารสาร ผู้เขียนได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมฉบับเต็ม เพียง 2 วันเท่านั้นเองท่านก็ตอบกลับมาพร้อมกับแนบไฟล์งานวิจัยฉบับเต็มมาให้ กับบทความอีก 5 ชิ้นที่ท่านเขียน และยังให้รายชื่อ URL บทความอื่นๆ ในประเด็นเดียวกันจากงานวิจัยทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เขียนอย่างมากที่สามารถติดตามงานวิจัยอื่นๆ และยังเขียนเพิ่มเติมว่าหากผู้เขียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดที่ท่านสามารถตอบได้ก็ยินดีให้คำแนะนำ จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าอาจารย์ชาวต่างประเทศให้ความสำคัญกับการตอบ E-mail มากกว่าอาจารย์ชาวไทย

อย่างไรก็ตาม E-mail ไม่ได้มีแต่ด้านดีด้านเดียว ในด้านลบก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหันต์เช่นกัน เช่นการส่งไฟล์ภาพที่ไม่เหมาะสมแพร่กระจายไปทั่วโลก หรือกล่าวร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย ดังที่เป็นข่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การใช้ E-mail จึงต้องมีเรื่องของจริยธรรมเข้ามา

เกี่ยวข้องกับ เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากการส่ง E-mail ผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหนึ่งในล้านเท่านั้น และเป็นการยืนยันหรือให้ข้อคิดว่าอย่าเชื่อเทคโนโลยีให้มากนัก เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเพิ่งจะเข้าพักในโรงแรม และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่ในห้อง จึงตัดสินใจส่ง

(ต่อหน้า 2)



บรรณาธิการมหาวิทยาลัย มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑทัต, นางณัชฎา นนทโชติ
พิมพ์จโรจกษร อัครำเนา นายก้องเทพ ปรุษาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฝากเที่ยง ฉบับวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด

วันนี้ (17 กันยายน 2553) อาจารย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประมาณ 30 ท่าน มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเรา และถือโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สถานสัมพันธ์ไมตรีกับชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย ที่ศูนย์วัฒนธรรม ช่วงเวลาประมาณ 10.00 – 12.00 น. อาจารย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหลายท่านเคยปฏิบัติงานที่นี่มาก่อน ถึงปี พ.ศ. 2519 จึงเริ่มทยอยย้ายไปสุราษฎร์ธานี

เท่าที่พอจะนึกได้ เช่น ผศ.ดร.โกสินทร์ รังสยาพันธ์ อาจารย์ดำเนิน พุ่มวิเศษ อาจารย์สบาย ไถยรินทร์ อาจารย์วิลาศ เมืองน้อย อาจารย์วีระ ลิมสกุล ศ.ชวณ เพชรแก้ว รศ.ปราณี เพชรแก้ว อาจารย์พงศ์ศักดิ์ สอนสังข์ อาจารย์สำราญ เพชรรัตน์ อาจารย์วิศิษฐ์ วิกรมโรจนานนท์ อาจารย์นันทพร วิกรมโรจนานนท์ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผศ.มานิชญ์ เชี่ยวชาญ อาจารย์วิสิทธิ์ พีระภิญโญ อาจารย์วิจิตร คงพูล และอาจารย์พรทิพย์ คงพูล เป็นต้น อาจะตกหล่นบ้าง ส่วนตำแหน่งนำหน้า ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้อ้างชื่อระลึกถึง นครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับด้วยความยินดี

ในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย ถือโอกาสต้อนรับน้องใหม่ 9 ท่าน มี ผศ.จันทรา ทองสมัค ผศ.ดร.ณรงค์ อ้วนอง อาจารย์ดวงพร พุ่มสุวรรณ อาจารย์ทวีศักดิ์ อังคารา อาจารย์นงเยาว์ เกตุแก้ว ผศ.ดร.ไพศาล นิมสุวรรณ ผศ.ศศิรัศมี เพชรช่วย รศ.อาคม เดชทองคำ และ อาจารย์อำพล ศิริพันธ์ ท่านที่รู้จักมักคุ้นจะไปร่วมต้อนรับคณะดังกล่าว ชมรมอาจารย์เก่ายินดีและต้องการเพื่อนผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ จังหวัดนครฯได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ โดยเชิญชวนบุคลากร ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะวันจันทร์พร้อมใจกันแต่งผ้าไทยสีเหลืองกันพร้อมหน้า เพื่อความพร้อมเพรียงและสนับสนุนนโยบายนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามวันที่ตกลงไว้ต่อไป

ครอบครัว"ขุนเพชร" ฝากขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพของนาย จิณณวัตร ขุนเพชร นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งที่ได้อำนวยความสะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล ค่ารถนำส่งศพ และบริการรถรับส่งอาจารย์นักศึกษาไปร่วมงาน ขอขอบคุณอาจารย์นักศึกษาทุกท่านที่ให้เกียรติไปร่วมงานเกือบทุกคืน งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปิดท้ายฝากเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆ "คิดไว้ล่วงหน้าว่าอะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะทำในเช้าวันรุ่งขึ้น "สวัสดิ์ค๊ะ